

การถือศีลตลอดของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และการละทิ้งจิตสำนึกของ “ฉัน” หมายถึงการเฉลิมฉลองชีพขันธ์

วันนี้ พ่อชี้ว่ามาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆ ซาลิแกรมของท่านโดยเฉพาะ ลูกๆของท่านมาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ และบัพดาตามาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆ เพราะพ่อมีความรักมากมายต่อลูกๆของท่าน ทันทีที่พ่อจตุอวตารลงมา ท่านก็สร้างไฟบูชาขันธ์ และไฟบูชาขันธ์จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากไม่มีบราห์มิน ด้วยเหตุนี้วันเกิดนี้จึงเป็นวันเกิดทางจิตที่พิเศษสุดไม่เหมือนใครและน่ารัก ไม่เคยมีวันเกิดอื่นใดตลอดทั้งวงจรที่วันเกิดของพ่อกับลูกๆเป็นวันเดียวกันและเป็นไปไม่ได้เลย พ่อไม่มีตัวตน ในแง่หนึ่งท่านไม่มีตัวตน และในอีกแง่หนึ่งลูกก็เฉลิมฉลองวันเกิดของท่าน มีเพียงพ่อชี้ว่าเท่านั้นที่ไม่มีร่างกายเป็นของตนเอง และนี่คือเหตุผลที่ท่านจตุอวตารลงมาในร่างของบราห์มา และนี่คือการอวตารที่ลูกเฉลิมฉลองในรูปของวันเกิด ดังนั้น ลูกทุกคนมาเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อหรือวันเกิดของตนเอง? ลูกมาแสดงความยินดีหรือรับคำแสดงความยินดี? นี่คือการสัญญาที่จะอยู่ด้วยกันที่ลูกๆให้ไว้กับพ่อ เวลานี้ในยุคบรรจบกัน ลูกมีมิตรร่วมทางที่อยู่รวมกัน การอวตารของลูกก็อยู่ในเวลาเดียวกัน ลูกกำลังดำเนินงานของการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน และลูกกำลังกลับบ้าน ซึ่งเป็นที่พำนักอาศัยสูงสุดด้วยกัน นี่คือการรูปของความรักร่วมกันของพ่อกับลูกๆ

ผู้เลื่อมใสศรัทธาก็เฉลิมฉลองชีพราตรีเช่นกัน แต่พวกเขาเพียงแต่ร้องเรียกหาและร้องเพลง ลูกไม่ได้ร้องเรียกหา การเฉลิมฉลองของลูกหมายถึงการกลับมาทักทายกัน การเฉลิมฉลองหมายถึงการโอบรับต่อไปเรื่อยๆด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้นอยู่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่สิ่งนี้เรียกว่าเทศกาล เทศกาลหมายถึงการรักษาความกระตือรือร้น ดังนั้นลูกจึงเฉลิมฉลองอยู่เสมอ นั่นคือลูกรักษาความกระตือรือร้นของลูกไว้อยู่เสมอใช่หรือไม่? เป็นตลอดเวลาหรือเพียงบางครั้งเท่านั้น? แท้จริงแล้ว ลมหายใจของชีวิตบราห์มินคือความจริงใจและความกระตือรือร้น เช่นเดียวกับที่ลูกไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่หายใจ ในทำนองเดียวกัน หากปราศจากความจริงใจและความกระตือรือร้น ดวงวิญญาณบราห์มินก็ไม่สามารถอยู่ในชีวิตบราห์มินได้ ลูกได้สัมผัสกับสิ่งนี้ใช่หรือไม่? ดูสิ ลูกวิ่งมาจากที่ไกลแสนไกลเพียงเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดนี้ บัพดาตาไม่ได้มีความสุขกับวันเกิดของท่านเองเท่ากับที่ท่านมีความสุขกับวันเกิดของลูกๆ ด้วยเหตุนี้บัพดาตาจึงให้ความสุขและกล่าวคำแสดงความยินดีกับลูกๆแต่ละคนหลายล้านเท่า ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี!

ในวันนี้ บัพดาต่ายังระลึกถึงผู้เลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงอย่างมากเช่นกัน พวกเขาถือศีลตลอดเพียงหนึ่งวัน ในขณะที่ลูกถือศีลตลอดด้วยความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ตลอดชีวิตของลูก พวกเขาถือศีลตลอดด้วยการอดอาหาร และลูกถือศีลตลอดในอาหารแห่งจิตใจ นั่นคือ ถือศีลตลอดในความคิดที่ไร้ประโยชน์ ความคิดเชิงลบ และความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกได้ถือศีลตลอดอย่างมั่นคงแล้วใช่หรือไม่? ดับเบิลฟอเรนเนอร์นั่งอยู่ด้านหน้า กุมารทั้งหลาย จงพูดสิ! ลูกได้ถือศีลตลอดอย่างมั่นคงแล้วใช่หรือไม่? มั่นคงแล้วใช่ไหม? มั่นไม่อ่อนแอใช่ไหม? มายาก็กำลังฟังอยู่เช่นกัน ลูกทุกคนกำลังโบกธงของลูก และมายาก็กำลังดูลูกโบกธง เมื่อลูกถือศีลตลอดที่จะต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน นั่นหมายความว่าลูกต้องทำให้ทัศนคติของลูกสูงส่ง ทัศนคติของลูกเป็นเช่นไร สายตาของลูกและการกระทำของลูกก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ลูกได้ถือศีลตลอดเช่นนั้นแล้วใช่หรือไม่? ทัศนคติที่บริสุทธิ์และสะอาด สายตาที่บริสุทธิ์และสะอาด เมื่อลูกมองกันและกัน ลูกมองที่อะไร? ลูกมองที่ใบหน้าหรือมองที่ดวงวิญญาณที่เปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผาก? ลูกคนหนึ่งกล่าวว่า เมื่อเขาต้องพูดกับผู้อื่น หรือเมื่อเขาต้องทำอะไร เขาต้องทำสิ่งนั้นในขณะที่มองดูใบหน้า และสายตาจะไปที่ดวงตาของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม บางครั้ง เมื่อเห็นใบหน้า ทัศนคติของลูกก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย บัพดาตากล่าวว่า พร้อมกับดวงตาแล้ว ยังมีหน้าผากด้วย ดังนั้น ลูกไม่สามารถพูดกับดวงวิญญาณได้ในขณะที่มองที่ตรงกลางหน้าผากหรือ? ตอนนี้ บัพดาตากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูก ดังนั้น ลูกสามารถบอกได้หรือไม่ว่าท่านกำลังมองที่ดวงตาของลูกหรือที่หน้าผากของลูก? ทั้งสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกัน ดังนั้น ให้มองที่ใบหน้า แต่ให้มองที่ดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผากบนใบหน้า ดังนั้น จงถือศีลตลอดในสิ่งนี้ ลูกกำลังถือศีลตลอดนี้อยู่ แต่เวลานี้จงใส่ใจให้มากขึ้น ลูกต้องพูดในขณะที่มองที่ดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณกำลังพูดกับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณกำลังมองที่ดวงวิญญาณ แล้วทัศนคติของลูกจะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์อยู่เสมอ และนอกจากนั้นยังมีประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ ทัศนคติของลูกเป็นเช่นไร บรรยากาศที่สร้างขึ้นก็เป็นเช่นนั้นด้วย โดยการสร้างบรรยากาศที่สูงส่ง นอกจากจะทำความพยายามของลูกเองแล้ว ลูกยังทำงานรับใช้ด้วย ดังนั้น นั่นจึงเป็นประโยชน์สองเท่าเลยใช่หรือไม่? สร้างทัศนคติที่สูงส่งเช่นนั้นที่ไม่ว่าใครจะเลวร้ายแค่ไหนหรือไม่บริสุทธิ์เพียงใด เขาก็จะได้รับการ

เปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศที่สร้างขึ้นโดยทัศนคติของคุณ ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอในสำนึกของคุณและในรูปของคุณ

ทุกวันนี้ บัพดาดาเฝ้าดูชาร์ทของคุณๆ แทนที่จะสร้างบรรยากาศด้วยทัศนคติของคุณ บางครั้งลูกก็ได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศที่สร้างขึ้นโดยผู้อื่น อะไรคือสาเหตุของสิ่งนั้น? ในการสนทนาจากใจถึงใจของพวกเขา ลูกๆจะพูดถึงสิ่งที่หวานชื่นมาก พวกเขาบอกว่า "ฉันชอบคุณสมบัติพิเศษของคนนั้น ฉันได้รับความร่วมมือมากมายจากคนนั้น" อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติพิเศษนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้า ไม่ว่าลูกจะมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดหรือมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในชีวิตบราห์มิน สิ่งเหล่านี้คือพระกู่ปราสาท (เครื่องบูชาจากพระเจ้า - พระกู่) เป็นของขวัญจากพระเจ้า ดังนั้นลูกจึงลืมนผู้ประทานและลูกก็จำผู้ที่เป็นผู้รับ ปราสาท (เครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์) ไม่เคยเป็นสมบัติส่วนตัวของใครเลย สิ่งนี้เรียกว่า "พระกู่ปราสาท" ไม่ได้บอกว่าเป็น "ปราสาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง" ลูกได้รับความร่วมมือ และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่างน้อยอย่าลืมนผู้ประทานที่ทำให้ลูกได้รับความร่วมมือ ดังนั้น ลูกกำลังถือศีลอดอย่างมั่นคงในวันเกิดนี้หรือไม่? ทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่? ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์: นี่คือการถือศีลอดอย่างแท้จริงและให้คำมั่นสัญญา ดังนั้น ตรวจสอบดูว่า: ลูกกำลังถือศีลอดจากกิเลสที่ใหญ่โตและหยาบ แต่ลูกเป็นอิสระจากลูกเล็กๆของพวกเขาหรือไม่? โดยทั่วไปแล้ว ผู้ครองเรือนมีความรักต่อหลานมากกว่าลูกของพวกเขา ลูกเป็นผู้เป็นแม่มีความรักต่อพวกเขาใช่หรือไม่? ดังนั้น ลูกได้เอาชนะรูปที่ใหญ่โตแล้ว แต่รูปที่เล็กกว่าที่ละเอียดอ่อนของมันเป็นได้โจมตีลูกใช้ไหม? ตัวอย่างเช่น บางคนบอกว่า: "ฉันไม่ได้ถูกดึงดูด แต่ฉันชอบสิ่งนั้น ฉันชอบสิ่งนั้นมากกว่า แต่ฉันไม่ได้ถูกดึงดูดไปที่สิ่งนั้น" ทำไมลูกถึงชอบสิ่งนั้นเป็นพิเศษ? ดังนั้น จงตรวจสอบว่าไม่มีร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่ในรูปเล็กๆ เพราะบางครั้งลูกหลานทั้งหมดอาจถูกสร้างขึ้นจากร่องรอยได้ เมื่อกิเลสใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะใหญ่โตหรือในรูปที่เล็ก มีเพียงคำๆเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดขึ้น และคำนั้นก็คือ "ฉัน" "ฉัน" ของจิตสำนึกที่เป็นร่าง ด้วยคำเดียวนี้ "ฉัน" จึงมีความหยิ่งยโส หรือหากไม่มีความหยิ่งยโสอย่างเต็มที่ ก็จะมีอาการโกรธ เพราะสัญญาณบ่งบอกของความหยิ่งยโสคือ คนๆนั้นไม่สามารถทนต่อคำดูถูกได้แม้แต่คำเดียว เขาจึงมีความโกรธ ดังนั้น ผู้เลื่อมใสศรัทธาจึงถวายเครื่องบูชาแด่ในวันนี้ไม่ว่าลูกจะมีจิตสำนึกของ "ฉัน" ที่มีขีดจำกัดเพียงใด จงสังเวยสิ่งนั้นแต่พอและจบสิ้นสิ่งนั้น อย่าคิดว่า "ฉันต้องทำสิ่งนั้นอยู่แล้ว ฉันต้องกลายเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว" อย่าคิดว่าจะทำสิ่งนั้นในบางครั้งในอนาคต ลูกมีพลัง ดังนั้นจงมีพลังและจบสิ้นสิ่งนั้น มันไม่ใช่เรื่องใหม่ ลูกได้กลับมาสสมบูรณ์ก็จริงและก็ครั้งแล้ว? ลูกจำได้ไหม? มันไม่ใช่เรื่องใหม่ ลูกกลายเป็นสิ่งนั้นทุกวงจร ลูกกำลังกลายเป็นสิ่งที่ลูกเคยเป็น ลูกเพียงแต่ต้องทำซ้ำ ลูกต้องสร้างสิ่งที่ลูกสร้างขึ้นแล้ว และเหตุนี้เองจึงเรียกว่าละครที่ลูกกำหนดไว้แล้ว มันถูกสร้างขึ้นแล้ว และลูกเพียงแต่ต้องทำซ้ำในตอนนั้น นั่นคือลูกต้องสร้างมันขึ้นมา สิ่งนี้ยากหรือง่าย? บัพดาดาเชื่อว่าลูกมีพรของยุคบรรจบกัน นั่นคือ ความพยายามที่ง่ายดาย เมื่อมีพรของความพยายามที่ง่ายดายในชาติเกิดนี้ ลูกจะได้รับชีวิตที่ง่ายดายโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 21 ชาติเกิด บัพดาดาพาเพื่อปลดปล่อยลูกทุกคนจากความลำบากตรากตรำ ลูกได้ทำงานหนักมาเป็นเวลา 63 ชาติเกิดแล้ว ดังนั้นเวลานี้ ด้วยความรักของพระเจ้าในชาติเกิดเดี๋ยวนี้ ด้วยความรัก จงเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ ที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีความลำบากตรากตรำ และที่ใดมีความลำบากตรากตรำ ที่นั่นไม่มีความรัก ดังนั้นบัพดาดาจึงให้พรแก่ลูกของการเป็นผู้ที่เพียรพยายามอย่างง่ายดาย และหนทางที่จะกลับมาเป็นอิสระคือความรัก - ความรักต่อพ่อจากหัวใจของลูก จงดูดซับในความรัก และเครื่องมืออันยิ่งใหญ่ (ยันตราสำหรับสิ่งนี้) คือมันตราของ "มานมานะบาฟ" ดังนั้นจงใช้เครื่องมือนี้ ลูกรู้วิธีใช้เครื่องมือนี้ใช่หรือไม่? บัพดาดาได้เห็นแล้วว่า ด้วยความรักของพระเจ้าในยุคบรรจบกัน ลูกได้รับพลังและคุณธรรมมากมาย และได้รับความรู้และความสุขมากมาย ดังนั้น จงใช้สมบัติที่มีค่าและของขวัญทั้งหมดเหล่านี้จากพระเจ้าในเวลาที่คุณต้อง

แล้วลูกได้ยินสิ่งที่บัพดาดาต้องการไหม? เพื่อให้ลูกแต่ละคนเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายดายและอย่างเข้มข้นจริงจังด้วยเช่นกัน จงใช้ความมุ่งมั่น "ฉันต้องกลายเป็นสิ่งนั้น ถ้าฉันไม่กลายเป็นสิ่งนั้น แล้วใครจะเป็น? ฉันเคยเป็นสิ่งนั้น ฉันเป็นสิ่งนั้น และฉันจะเป็นสิ่งนั้นในทุกวงจร" ลูกต้องมีความศรัทธาในตนเองอย่างมั่นคงเช่นนั้นอย่างแน่นอน อย่าบอกว่าคุณจะทำมันในสักวัน ลูกต้องทำมันอย่างแน่นอน มันต้องเกิดขึ้น มันสำเร็จไปแล้ว

บัพดาดารู้สึกยินดีและพอใจที่ได้เห็นลูกๆในดินแดนนี้และในต่างแดน อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้เห็นเพียงแต่ลูกๆที่อยู่ตรงหน้าท่านเท่านั้น ท่านยังเห็นลูกๆทั้งหมดในทุกหนแห่งทั้งในดินแดนนี้และในต่างแดนด้วยเช่นกัน คำอวยพรวันเกิดส่วนใหญ่มาจากทุกหนแห่งในต่างแดน บาบาก็ได้รับการ์ด อีเมล และความคิดจากหัวใจด้วย พ่อร้องเพลงของลูกๆ และลูกก็ร้องเพลงเช่นกันใช่หรือไม่? "بابา ท่านได้ทำสิ่งมหัศจรรย์" ดังนั้น พ่อจึงร้องเพลงเช่นกันว่า ลูกๆที่แสนหวานได้ทำสิ่งมหัศจรรย์ บัพดาดาพูดเสมอว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบาเป็นการส่วนตัว แต่ผู้ที่นั่งอยู่ไกลออกไปนั้นกำลังนั่งอยู่ใน

หัวใจของบัปดาตา วันนี้ ในความคิดของลูกๆในทุหนแห่ง มีเพียงคำว่า "ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! ขอแสดงความยินดี! เสียงนี้ดังไปถึงหูของบัปดาตา และความคิดก็ไปถึงจิตใจของท่าน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการ์ด การ์ดเป็นเพียงชื่อ จดหมายเป็นเพียงชื่อ อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ แม้กระทั่งยิ่งใหญ่กว่าเพชรด้วยซ้ำ ลูกทุกคนกำลังฟังและมีความพอใจ ดังนั้น ลูกทุกคนจึงได้เฉลิมฉลองวันเกิดของลูก ไม่ว่าลูกจะอายุสองปี หนึ่งปี หรือหนึ่งสัปดาห์ นี่คือการเกิดของการก่อตั้งยักยา บราห์มินทุกคนล้วนเป็นผู้อาศัยอยู่ในยักยา เหตุนี้เองบัปดาตาจึงมอบความรักและความระลึกถึงจากหัวใจของท่านมากมายให้กับลูกๆทุกคน พร้อมกับพร จงได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพรอยู่เสมอและโอบน้อมต่อไปอยู่เสมอ การให้พรและรับพรนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายดายใช่หรือไม่? ง่ายดายไหม? ผู้ที่รู้สึกว่ามันง่ายดาย ยกมือขึ้นโบกธงของลูก! ดังนั้นลูกไม่ปล่อยพรเหล่านี้ไปใช่ไหม? ความเพียรพยายามที่ง่ายดายที่สุดคือการให้พรและรับพร โยคะรวมอยู่ในสิ่งนี้ ความรู้นี้รวมอยู่ในสิ่งนี้ ดารณารวมอยู่ในสิ่งนี้ และงานรับใช้ก็รวมอยู่ในสิ่งนี้ด้วย ทั้งสี่วิชารวมอยู่ในการให้พรและรับพร

ดังนั้น ดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์ การให้และรับพรนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายใช่หรือไม่? เป็นเรื่องง่ายหรือไม่? ผู้ที่อยู่ในความรู้นี้มา 20 ปีตั้งแต่ลูกมาที่นี่เป็นครั้งแรก ยกมือขึ้น! ลูกมาที่นี่ 20 ปีมาแล้ว แต่บัพดาตาขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่ากับลูกทั้งหมด ลูกๆมาจากกี่ประเทศ? (จาก 69 ประเทศ) ขอแสดงความยินดี! ลูกมาจาก 69 ประเทศเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 69 นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ไม่มีความยากลำบากใดๆในการมาที่นี่ใช่ไหม? ลูกมาที่นี่ได้อย่างง่ายดายใช่ไหม? ที่ใดมีความรัก ที่นั้นไม่มีความลำบากตรากตรำ ดังนั้น ลูกจะจดจำพรพิเศษอะไรในวันนี้? ผู้ที่เพียรพยายามอย่างง่ายดาย อะไรที่ง่ายดายก็จะทำเสร็จได้อย่างรวดเร็ว งานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายนั้นยากและต้องใช้เวลา ดังนั้น ลูกทั้งหมดเป็นใคร? เป็นผู้ที่เพียรพยายามอย่างง่ายดาย พุดออกมา! จงจำไว้! เมื่อลูกกลับไปยังประเทศของลูก อย่าหมกมุ่นกับการทำงานหนัก เมื่อลูกมีงานใดๆที่ต้องทำซึ่งต้องทำด้วยความยากลำบาก ให้พุดจากหัวใจของลูกว่า "บัพดา บัพดาของฉัน" และความลำบากตรากตรำนั้นจะจบสิ้นลง อัจชะ เวลานี้ลูกได้เฉลิมฉลองแล้วใช่ไหม? พ่อได้เฉลิมฉลองแล้ว และลูกทุกคนก็เฉลิมฉลองแล้วเช่นกัน อัจชะ

ตอนนี้ลูกสามารถทำการฝึกดริลนี้ภายในหนึ่งวินาทีได้ไหม? ลูกทำได้ใช่ไหม? อัจชะ (บัปดาตาทำการฝึกดริล)

ถึงลูกที่สูงส่งทั้งหลายในทุหนแห่งที่คงความจริงจังและความกระตือรือร้นไว้อยู่เสมอ ถึงลูกผู้มีความเพียรพยายามอย่างง่ายดายที่ได้รับพรของยุคบรรจบกัน ถึงผู้ที่กล่าวว่า "ฉันคือดวงวิญญูณ" ด้วยสำนึกรู้ว่าดวงวิญญูณอยู่กับพ่อ ถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือแก่ดวงวิญญูณทั้งหลายในการสร้างบรรยากาศด้วยทัศนคติของพวกเขา ถึงลูกผู้เป็นนายที่ทรงอำนาจเช่นนั้น ขอส่งความรัก ความระลึกถึง พร ความยินดี และ นมัสเต ของบัปดาตา

ถึงซีเนียร์ซิสเตอร์ดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์จากต่างประเทศ: ลูกทุกคนมีความพยายามเป็นอย่างดี ลูกได้สร้างกลุ่มและทำงานอย่างหนัก ที่นี้มีบรรยากาศดีและมีพลังของชุมชนด้วย และด้วยวิธีนี้ ทุกคนจึงได้รับความสดชื่นที่ดีมาก และลูกกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกทุกคนอยู่ห่างไกลกัน ดังนั้นพลังของชุมชนก็ดีเหมือนกัน ครอบคลุมใหญ่เช่นนี้มารวมตัวกัน และดังนั้นแน่นอนว่าคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนก็ส่งผลกระทบต่อ ลูกได้วางแผนที่ดี บัพดาตารู้สึกพอใจ ลูกรับกลิ่นหอมของทุกคน พวกเขามีความสุข และลูกได้รับพร เป็นเรื่องดีที่ลูกทุกคนมารวมกัน ลูกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และได้รับความสดชื่นด้วย ลูกชอบคุณสมบัติพิเศษของกันและกัน และเมื่อลูกใช้คุณสมบัติพิเศษนั้น ชุมชนก็จะกลับมาดีด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดี

บราเธอร์และซิสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์: (มีป้ายที่เขียนว่า – เราจะให้แสงแห่งความรักและความเมตตาส่องสว่างอยู่เสมอ) ลูกมีความคิดที่ดีมาก มีสายตาแห่งความเมตตาสำหรับตัวเอง มีสายตาแห่งความเมตตาสำหรับมิตรร่วมทางของลูก และ มีสายตาแห่งความเมตตาสำหรับคนอื่นๆทุกคนด้วย ความรักของพระเจ้าเป็นแม่เหล็ก ดังนั้น ลูกจึงมีแม่เหล็กแห่งความรักของพระเจ้า ลูกสามารถทำให้ดวงวิญญูณใดก็ตามเป็นของพ่อด้วยแม่เหล็กแห่งความรักของพระเจ้า บัพดาตาให้พรจากหัวใจของท่านแก่ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์โดยเฉพาะ เพราะลูกทุกคนได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องนามของบาบาในโลก ลูกได้แพร่กระจายชื่อเสียงของบราห์มาคุมารีไปทุกมุมแล้วใช่ไหม? และสิ่งที่บัปดาตาชอบที่สุดก็คือ เช่นที่ลูกเป็นดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์ ลูกก็ทำงานสองทางเช่นกัน ลูกส่วนใหญ่มีงานทางโลกและลูกก็ทำงานทางจิตด้วย บัพดาตาเห็นสิ่งนี้และทีวีของบัปดาตาก็ใหญ่โตมาก ที่นี้ไม่มีทีวีที่ใหญ่ขนาดนั้น ลูกมาเข้าชั้นเรียนอย่างรวดเร็วมากอย่างไร ลูกยินยอมรับประทานอาหารเข้าอย่างไร และลูกไปถึงที่ทำงานตรงเวลาได้อย่างไร ลูกทำสิ่งที่มีหัศจรรย์ เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว บัพดาตา

ก็มอบความรักจากหัวใจของท่านให้แก่ลูกอย่างต่อเนื่อง ดีมาก ลูกได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานรับใช้ และเป็นของขวัญสำหรับการเป็นเครื่องมือ พ่อยังคงให้ดริชตีพิเศษแก่ลูกต่อไป ลูกรักษาเป้าหมายได้ดีมาก ลูกเป็นคนดี และลูกจะอยู่อย่างเป็นคนดีและทำให้คนอื่นดีด้วย

พร: ขอให้ลูกจัดทำงบประมาณที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของลูก และกลายเป็นผู้เพียรพยายามอย่างประณีต

ในชีวิตปกติ ถ้าในครอบครัวของลูกไม่ประหยัด บ้านก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ดี ในทำนองเดียวกัน หากลูกที่เป็นเครื่องมือไม่ประหยัด ศูนย์ก็จะดำเนินไปได้ไม่ดี เหล่านั้นคือครัวเรือนที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือครัวเรือนที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น ลูกต้องตรวจสอบว่าลูกใช้ความคิด คำพูด และพลังของลูกไปมากเพียงใด ผู้ที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายอย่างประหยัดสำหรับสมบัติทั้งหมดของตนและดำเนินชีวิตตามนั้น เรียกว่าผู้เพียรพยายามอย่างประณีต ความคิด คำพูด การกระทำ หรือพลังของความรู้นี้ของพวกเขาจะไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

คติพจน์: เต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าแห่งความรักและให้ความรักกับทุกคนและรับความรัก

***** โอม ชานติ *****

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: สร้างสมบุคลิกภาพของความสูงส่งและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ

พลังของความบริสุทธิ์ทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างยิ่ง ลูกเปลี่ยนแปลงโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ด้วยพลังของความบริสุทธิ์ พลังของความบริสุทธิ์ทำให้ดวงวิญญาณที่กำลังถูกเผาไหม้ในไฟของกิเลสทั้งหลายเย็นลง พลังของความบริสุทธิ์ปลดปล่อยดวงวิญญาณจากบ่วงพันธะของกิเลสเป็นเวลาหลายชาติเกิด ตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา โลกนี้ได้รับการค้าจุนเล็กน้อยบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ จงรู้ถึงความสำคัญของสิ่งนี้และสวมมงกุฎแห่งแสงของความบริสุทธิ์ของลูก